

HƯNG HÀ

Tăng cường giải tỏa, chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường

Những ngày qua, huyện Hưng Hà tăng cường các biện pháp, duy trì khá hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ.



Người dân Hưng Hà tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông.

đình đã tự nguyện tháo dỡ căn nhà có diện tích 45m² để trả lại hành lang ATGT.

Tại thị trấn Hưng Hà, từ ngày 6/3 - 5/5/2017 các hộ dân đã tự động tháo dỡ, thu dọn 312 mái che, mái vẩy; 203 biển quảng cáo và nhiều tường bao, cổng đầu lấn chiếm hành lang đường giao thông. Còn tại xã Minh Khai, người dân đã tự tháo dỡ 15 nhà xây cấp 4 trở lên vi phạm hành lang giao thông; 319 mái che, mái vẩy và 74 biển quảng cáo. Ông Phạm Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai chia sẻ: Sau khi tiến

hành ra quân xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thôn làng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về ATGT. Thường xuyên kiểm tra bảo đảm trật tự ATGT và giữ gìn trật tự công cộng, quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn.

Tính đến ngày 5/5/2017, nhân dân Hưng Hà đã tự tháo dỡ 125 nhà xây vi phạm hành lang ATGT; hơn 3.200 mái che, mái vẩy; 1.619 biển quảng cáo; phá dỡ 195km đường; xử lý 149 điểm tập kết vật liệu và 771 các vi phạm khác. Với những gia đình neo người, các địa phương bố trí lực lượng chức năng, máy móc, phương tiện giúp nhân dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng hành lang đường giao thông.

Sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và nhân dân cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng trong công tác giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường đã góp phần tạo nên diện mạo mới ở Hưng Hà.

NGỌC MAI



Các địa phương trong huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của huyện, trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân để vận động, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường. Nhờ đó, các hộ dân hiểu rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết trong việc trả lại hành lang ATGT. Chị Phạm Thị Liên, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Được sự vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình tôi hiểu mình đã sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường nên gia

nhân để vận động, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường. Nhờ đó, các hộ dân hiểu rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết trong việc trả lại hành lang ATGT. Chị Phạm Thị Liên, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Được sự vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình tôi hiểu mình đã sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường nên gia

nhân để vận động, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường. Nhờ đó, các hộ dân hiểu rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết trong việc trả lại hành lang ATGT. Chị Phạm Thị Liên, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Được sự vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình tôi hiểu mình đã sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường nên gia

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện

Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Tăng cường chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác quản lý, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, đồng thời duy trì hiệu quả trật tự đô thị, ATGT, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà

Công an huyện đã cùng với các ngành chức năng, các địa phương trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhân dân thực hiện Chỉ thị số 04. Hỗ trợ nhân lực, máy móc để tháo dỡ các công trình vi phạm. Đặc biệt, Công an huyện đã cùng địa phương kiên quyết xử lý hơn 100 hộ xây dựng nhà trái phép ảnh hưởng đến ATGT, đồng thời tăng cường chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Ông Đỗ Văn Cửu, thôn Kim Sơn, xã Kim Trung (Hưng Hà)

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và huyện, gia đình tôi tự nguyện tháo dỡ hơn chục mét tường rào, lùi cổng đầu vào trong khoảng 2m theo đúng quy định. Chúng tôi nhận thấy, đây là việc làm đúng và cần thiết, không chỉ tạo mỹ quan đô thị mà còn bảo đảm ATGT.



CỰU CHIẾN BINH XÃ BÌNH ĐỊNH

Làm kinh tế giỏi



Kinh doanh cây cảnh giúp gia đình cựu chiến binh Bùi Thế Vinh, thôn Hòa Bình thu về 40 - 50 triệu đồng một năm.

Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Định (Kiến Xương) tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ông Bùi Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Định cho biết: Hội CCB xã Bình Định hiện có 662 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Những năm trước, thu nhập của hội viên chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển hướng chăn nuôi từ nhỏ lẻ, manh mún sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến nay, toàn Hội có hơn 30 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm do hội viên làm chủ. Một số hội viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của CCB xã Bình Định cho thu nhập hàng triệu đồng mỗi năm.

Cùng với đó, Hội CCB xã Bình Định đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số dư đến



Tuyến đường do Hội Cựu chiến binh xã Bình Định duy tu, bảo dưỡng.

nay đạt hơn 2 tỷ đồng. Hội trực tiếp quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn với 95 thành viên (trong đó hơn 30% là CCB) tham gia gửi tiết kiệm và cho vay. Mọi hoạt động vay vốn luôn được Hội quản lý, giám sát thực hiện theo đúng cam kết khi cho vay bảo đảm trả nợ đúng hạn, trả lãi đúng kỳ. Ngoài ra, hàng năm, Hội CCB xã Bình Định còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân xã mở từ 5 - 7 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên kỹ

thuật sử dụng các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn xây dựng chuồng trại tập trung, xa khu dân cư, tránh gây ô nhiễm môi trường. Hội còn tổ chức cho hội viên tham quan, học tập các mô hình điển của CCB sản xuất, kinh doanh giỏi.

Nhờ sự giúp đỡ về mọi mặt của tổ chức hội, nhiều CCB ở Bình Định đã đầu tư vốn, công sức, khai thác tiềm năng về đất đai xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao. Trang trại của CCB Đặng Đức Chính

ở thôn Hưng Đạo là một trong những mô hình như vậy. Với quy mô chăn nuôi hơn 1.000 con gà đẻ, có lồng ấp trứng, trừ chi phí đầu tư mang về cho gia đình hơn 100 triệu đồng mỗi năm. CCB Đặng Đức Chính chia sẻ: Tôi đã biết cách sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi do chất thải vật nuôi gây ra, đàn gia cầm của gia đình nhờ thế mà ít khi mắc bệnh, gà đẻ trứng cũng tốt hơn nhiều. Chất thải vật nuôi được các nhà vườn thu mua nhờ thế gia đình có thêm một khoản thu khá vào cuối năm. Cùng thôn với CCB Đặng Đức Chính, trang trại của CCB Hoàng Văn Chính được xây dựng trên diện tích hơn 8.000m² đất bãi ven sông chủ yếu trồng cây màu và nuôi thả các loại cá truyền thống. CCB Hoàng Văn Chính cho biết: Trước kia, thu nhập của gia đình từ gia trại chưa được 100 triệu đồng/năm. Sau khi chính quyền xã chấp thuận cho gia đình mở rộng diện tích, nâng quy mô gia trại lên trang trại, trừ chi phí mỗi năm gia đình thu về hơn 200 triệu đồng tiền lãi. Tôi mong muốn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho vay thêm vốn để mở rộng diện tích trang trại, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn đóng góp nhiều hơn cho địa phương.

Tích cực phát triển kinh tế, đời sống được nâng lên, nhiều CCB đã gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội từ thiện, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên Hội CCB xã Bình Định đã góp hơn 336 triệu đồng tiền mặt, 288 hội viên hiến 1.683m² đất thổ cư, tháo dỡ 2.640m dài tường bao, phá bỏ 54 cổng dậu cá loại. Tính chung tổng số tiền hội viên đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới của xã đạt gần 3 tỷ đồng và hơn 5.000 ngày công, góp sức cùng địa phương về đích nông thôn mới năm 2013.

Ông Trần Tuấn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Định cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Bình Định tiếp tục chỉ đạo Hội CCB xã phát huy vai trò nông cốt, tiếp tục tham gia giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thành lập các câu lạc bộ phát triển kinh tế; vận động hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia câu lạc bộ doanh nhân CCB của huyện; xây dựng tại mỗi chi bộ 1 - 2 mô hình CCB làm kinh tế giỏi.

TIẾN DAT

NGUYỄN ĐỨC NIN

Với mô hình trang trại tổng hợp

Không tìm cơ hội lập nghiệp ở thành phố sau khi tốt nghiệp trung cấp y Hà Nội, anh Nguyễn Đức Nin (xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy) về quê xây dựng mô hình trang trại tổng hợp.

Đến trang trại của gia đình anh Nin những ngày đầu tháng 5 này, chúng tôi thoáng ngỡ ngàng bởi không gian thoáng đãng, đầy triển vọng của mô hình chuyển đổi theo hướng tích tụ ruộng đất. Hơn một mẫu ruộng trên vùng trũng trước đây cấy lúa kém hiệu quả, bằng sự năng động, mạnh dạn của anh Nin và gia đình, với quy mô chăn nuôi khép kín kết hợp trồng cây ăn quả, rau màu, mỗi năm trừ chi phí thu lãi trên dưới 100 triệu đồng... Dưới cái nắng đầu hạ, bên gian thanh long sắp tới kỳ thu hoạch, anh Nin chia sẻ: Là đoàn viên, tôi luôn ý thức mình phải học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức. Sau thời gian học ở Hà Nội, tôi muốn về địa phương tham gia công tác và được góp phần gì đó cho quê hương. Mới đầu cơ sở hạ tầng còn hạn chế, được bố mẹ động viên, các bác chỉ bảo, tôi chuyển sang chăn nuôi quy mô lớn hơn.

Năm 2010, từ diện tích chuyển đổi hơn 3 sào, anh Nin đã bán với bố mẹ mua thêm 7

sào ruộng của một số hộ liên kế để phát triển trang trại tổng hợp. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến nay đã mở rộng quy mô nuôi 2.500 con gà đẻ, 10 con lợn nái. Trên diện tích 5 sào vườn chủ yếu trồng cây ăn quả, rau màu các loại. Vay mượn cả tỷ đồng đầu tư, xây dựng trang trại, có thời điểm chăn nuôi thất thu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn, bệnh khô chân ở gà, tiếp đến là cây hồ được ruộng đất. Hơn một mẫu ruộng trên vùng trũng trước đây cấy lúa kém hiệu quả, bằng sự năng động, mạnh dạn của anh Nin và gia đình, với quy mô chăn nuôi khép kín kết hợp trồng cây ăn quả, rau màu, mỗi năm trừ chi phí thu lãi trên dưới 100 triệu đồng... Dưới cái nắng đầu hạ, bên gian thanh long sắp tới kỳ thu hoạch, anh Nin chia sẻ: Là đoàn viên, tôi luôn ý thức mình phải học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức. Sau thời gian học ở Hà Nội, tôi muốn về địa phương tham gia công tác và được góp phần gì đó cho quê hương. Mới đầu cơ sở hạ tầng còn hạn chế, được bố mẹ động viên, các bác chỉ bảo, tôi chuyển sang chăn nuôi quy mô lớn hơn.

Năm 2010, từ diện tích chuyển đổi hơn 3 sào, anh Nin đã bán với bố mẹ mua thêm 7

trồng mít, thanh long chưa đến kỳ thu hoạch, anh gieo trồng thêm vụ ớt, mướp hương và rau màu khác. Những năm giá cả thị trường ổn định, trừ chi phí còn thu lãi trên dưới 100 triệu đồng, một phần lo trả nợ, phần đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng. Thành công ban đầu tiếp thêm ý chí cho chàng thanh niên chưa tròn 30 tuổi, mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế "ly nông bất ly hương" của thanh niên xã Thụy Sơn nói riêng, huyện Thái Thụy nói chung. Chị Phan Thị Thủy, Phó Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy khẳng định: Trong các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi thì mô hình của đồng chí Nguyễn Đức Nin có triển vọng. Đồng chí có một ý chí, nghị lực rất cao, bằng sức lực, trí tuệ của mình để duy trì và phát triển mô hình kinh tế trang trại của gia đình.

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, anh Nin còn tích cực tham gia công tác xã hội. Là đại biểu HĐND xã Thụy Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bí thư Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2017 - 2022, là điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ Thái Thụy trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LÊ LAN (Đài TTTH Thái Thụy)



Nguyễn Đức Nin chăm sóc đàn vật nuôi.